

## "บึกหนุ่ย" ซึมมหาวิทยาลัยมีอิสระมากเกินไปแล้ว

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ค. 2559

รวม.ศึกษาธิการ  
พร้อมเข้าไปปฏิรูประบบอุดมศึกษาสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในรั้วมหา  
วิทยาลัย ซึ่งร่างพ.ร.บ.อุดมศึกษา  
ฉบับใหม่จะต้องมีบทบาทกำกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น  
ไม่ควรปล่อยบริหารงานแบบอิสระ

วันนี้ (23 พ.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รวม.ศึกษาธิการ(ศธ.)  
กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.)  
เรียกร้องให้หน่วยงานที่ดูแลสถาบันอุดมศึกษา และ ศธ.ดูแลเรื่องระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยพร้อมทั้ง  
สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อ กรณีที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)พระนคร  
ก่อเหตุยิงประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษามหิตวิทยาลัย และ  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสียชีวิต  
ก่อนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวจะยิงตัวตาย ว่า ตนพูดมาหลายครั้ง  
แล้วว่าปัญหาของอุดมศึกษานั้น เป็นความหนักใจของตน เพราะมหาวิทยาลัยมีอิสระ มีกฎหมายเป็นของตนเอง  
ศธ.ไม่สามารถเข้าไปควบคุมอะไรได้มากนัก แต่เมื่อเกิดเหตุขึ้น แนนอน ว่า ศธ.หนีไม่พ้นความรับผิดชอบ  
ซึ่งตนเคยบอกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ว่า ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเสนอร่างพ.ร.บ.ของตนเอง  
สกอ.ควรกลั่นกรองกฎหมายและเพิ่มบทบาทที่จะเข้าไปกำกับดูแล ไม่ใช่ปล่อยโดยไม่ทำอะไรเลย  
จนมาถึงทุกวันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ ให้อิสระจนหลายครั้งก็เกิดปัญหาลูกกลาม

ต่อข้อถามถึง กรณี มรภ.พระนคร เกิดจากความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร  
และ สกอ.ไม่สามารถเข้าไปดูแลเอาเรื่องในระดับบัณฑิตศึกษาได้ จะมีการทบทวนหรือไม่  
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้งเกี่ยวผลประโยชน์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวม.ศึกษาธิการ กล่าวว่า  
ยอมรับว่า ที่ผ่านมา เราให้อิสระกันมาก และขณะนี้ตนก็ยังไม่กล้าลงลึกในรายละเอียด  
เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีกฎหมายเป็นของตนเอง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจ จากนี้ไปผู้บริหารของ  
มรภ.พระนคร คงจะต้องลงไปดูแลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  
ให้ใกล้ชิดมากขึ้น ตนขอฝากถึงครูอาจารย์ด้วยว่า ทุกคนโตแล้ว มีวุฒิภาวะ ดังนั้นต้องรู้ว่า ตัวเองอยู่ในสถานะใด  
ควรต้องทำตัวอย่างไร เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เด็ก และเยาวชน

ที่มา [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:59 น.](#)